

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
NĂM HỌC 2021 - 2022**

TT	Mục tiêu	Kết quả thực hiện	Tồn tại, nguyên nhân (Nếu không đạt MTCL đề ra)	Phương hướng trong thời gian tới
I	Công tác tổ chức cán bộ			
1	Có ít nhất 05 cán bộ - giảng viên đăng ký học nghiên cứu sinh.	Đạt mục tiêu: Học viện có Quyết định cử 05 cán bộ, giảng viên đi học nghiên cứu sinh trong nước		Tiếp tục rà soát và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên có nguyện vọng được đi học nâng cao trình độ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của Nhà trường.
2	Cử cán bộ - giảng viên tham gia ít nhất 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ	Đạt mục tiêu: Căn cứ từ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đã đăng ký từ đầu năm, Học		Lấy ý kiến của các đơn vị chức năng (Phòng/ban/Trung



	vụ/năm.	viện đã tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện và cử CBGV tham gia 08 lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài Học viện.		tâm) và các Khoa/Viện đào tạo khi xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đảm bảo phù hợp với nhu cầu về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
II	Công tác đào tạo			
3	Tuyển sinh đạt ít nhất 2500 người học bao gồm các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.	Đạt mục tiêu: Tuyển sinh DHCQ năm 2021: 2573 thí sinh và 19 lưu học sinh Lào (Đạt 132.92% so với chỉ tiêu được giao). Tuyển sinh DH VB2: 119 (Đạt 14% so với chỉ tiêu được giao). Tuyển sinh DH VL VH: 30 (Đạt 15% so với chỉ tiêu		1. Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh của Nhà trường, đặc biệt với đào tạo DH VB2 và DH VL VH. 2. Đổi mới, hoàn thiện CTĐT của Nhà trường.

		được giao).	Tuyển sinh SDH (31/11/2021): 214 học viên (Đạt chỉ tiêu).		
4	Tỷ lệ sinh viên thời học không quá 10%; sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ đạt ít nhất 75%; sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp đạt ít nhất 80%.	Không đạt mục tiêu: Tỷ lệ sinh viên thời học K38: 10.55% (197/1867) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ: 35.51% Tỷ lệ sinh viên K36 được khảo sát có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp đạt: 85.45%	Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tiến độ việc tổ chức các đợt thi chuẩn đầu ra tin học - ngoại ngữ cho sinh viên khóa 38 không diễn ra đúng kế hoạch.	Cần tăng số lượng tổ chức các đợt thi chuẩn đầu ra tin học - ngoại ngữ (VSTEP) cho sinh viên DHCQ và các đối tượng khác trong năm học 2022 - 2023.	
III Công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng					
5	Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện.	Đạt mục tiêu: Học viện đã ban hành: 1. Sổ tay Đảm bảo chất lượng của HVBCCTT 2. Quy định về nâng cao chất lượng CTĐT 3. Quy định về xây dựng CSCL và MTCL		1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống DBCL bên trong của Học viện bao gồm Hội đồng DBCL và Mạng lưới DBCL tại các đơn vị. 2. Rà soát hệ thống	

		4. Quy định về thực hiện đối sánh		văn bản DBCL để kịp thời điều chỉnh hàng năm.
6	Có ít nhất 04 chương trình đào tạo trình độ đại học được kiểm định chất lượng.	Đạt mục tiêu: Học viện đã hoàn thành kiểm định chất lượng 04 CTBDT gồm Triết học, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng và Xã hội học		Tiếp tục triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng các CTBDT trình độ ĐH. Dự kiến thực hiện 04 CTBDT.
7	Có ít nhất 80% người lao động, người học và các bên liên quan khác hài lòng về chất lượng hoạt động và sự phục vụ của Học viện.	Đạt mục tiêu: Tỷ lệ sinh viên cuối khóa hài lòng về chất lượng đào tạo đạt: 88.80% Tỷ lệ giảng viên, nhân viên hài lòng về chất lượng đào tạo đạt: 87.16% Tỷ lệ hài lòng của NTFD về sinh viên tốt nghiệp: 91.1%		1. Tăng số lượng và mở rộng đối tượng khảo sát làm căn cứ điều chỉnh hoạt động đào tạo của Nhà trường. 2. Định kỳ rà soát và cập nhật bộ công cụ khảo sát các bên liên quan.
8	Xây dựng được hệ thống ngân hàng đề thi kết thúc	Đạt mục tiêu: Học viện hiện đã thẩm định		1. Tổ chức rà soát, cập nhật ngân hàng

	học phần trình độ đại học.	và đưa vào sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần trình độ DH từ học kỳ II năm học 2021 - 2022	đề thi kết thúc học phần hàng năm. 2. Tiếp tục tổ chức thẩm định ngân hàng đề thi kết thúc học phần đối với các Khoa/Viện đào tạo.
IV	Công tác nghiên cứu khoa học		
9	100% đề tài khoa học các cấp của giảng viên và sinh viên được nghiệm thu đúng thời gian quy định.	Đạt mục tiêu: Học viện đã tổ chức kiểm tra tiến độ NCKH định kỳ hàng năm (T5/2022) Tính đến 31/12/2021, 100% đề tài khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên được nghiệm thu đúng thời gian quy định.	Kiến nghị với các chủ nhiệm đề tài khoa học cần sớm triển khai nghiên cứu và hoàn thành trong năm, tránh tình trạng dồn nghiệm thu vào cuối năm, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và thanh toán của các đơn vị chức năng.
10	Có ít nhất 05 bài đăng tạp	Đạt mục tiêu:	Kiến nghị với Ban

	chỉ khoa học quốc tế trong danh mục ISI/SCOPUS.	Tính đến 31/12/2021, Học viện đã có 21 bài viết đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN, ISI hoặc SCOPUS		Giám đốc trong cơ chế khuyến khích cán bộ, giảng viên Nhà trường công bố nghiên cứu quốc tế.
11	Đạt ít nhất 01 giải thưởng khoa học của sinh viên trong năm học.	Đạt mục tiêu: Tính đến 31/12/2021, Học viện có 01 giải khuyến khích về NCKH sinh viên cấp Bộ; 01 giải khuyến khích về NCKH sinh viên Eureka năm 2021		Nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu đề tài khoa học của sinh viên hàng năm. Tạo điều kiện cho sinh viên Nhà trường có cơ hội tham gia các cuộc thi về NCKH sinh viên.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Sơn